



Bản tin Trường St Bernadette

Thứ Tư ngày 9 tháng Sáu 2021

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu — ngày 11 tháng Sáu

Thứ Sáu này, chúng ta cử hành Lễ Thánh Tâm - một ngày lễ tôn vinh Thiên Chúa là tình yêu và được bày tỏ cho chúng ta qua trái tim yêu thương nhất của Chúa Giêsu - một trái tim đón nhận những người xa lạ, ôm chặt những người bị ruồng bỏ và tha thứ những người tội lỗi.



Khi con thấy yêu người khác là một thử thách,
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con trái tim yêu thương.

Khi con thấy khó tha thứ cho người khác,
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con trái tim yêu thương.

Khi con thấy khó chấp nhận người khác,
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con trái tim yêu thương.

Trái tim thiêng liêng nhất của Chúa Giêsu, con đặt niềm tin thác vào Ngài. Amen.

Thánh Bernadette - cầu cho chúng con.

Kính gửi quý Phụ huynh và Người Chăm sóc,

Chúng ta lại thấy mình ngưng hoạt động và học từ xa. Tôi hy vọng quý vị và gia đình của quý vị đang đối phó tốt với những hạn chế và đang chế ngự những thách thức của Ngưng hoạt động cấp 4.0. Tất cả các gia đình phải được khen ngợi về cách họ đã hỗ trợ con cái của họ tham gia vào việc học tập từ xa. Các giáo viên đã rất ấn tượng với sự tham gia và đề tâm của các gia đình trong việc giúp đỡ con trẻ của họ hoàn thành các hoạt động học tập từ xa. Tôi cũng muốn cảm ơn các nhân viên vì cách họ đã thích nghi lại với việc học từ xa. Việc học tập đang diễn ra trên SeeSaw là một ví dụ tuyệt vời cho thấy đội ngũ nhân viên của chúng tôi linh động và tài năng như thế nào. Chúng tôi có một cộng đồng học tập rất tận tâm tại trường St B's. Chúng tôi không chắc thời gian ngưng hoạt động sẽ kéo dài bao lâu nữa, nhưng hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ học tập, chăm sóc và hỗ trợ cho trẻ em và gia đình. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm trở lại trường học, vì trường St Bernadette's không hoàn toàn giống như vậy nếu không có tiếng trẻ em học tập, sinh hoạt và cười đùa. Chúng tôi nhớ tất cả các em!!

TIN NHÂN VIÊN

Tôi muốn cho cộng đồng nhà trường biết rằng ba của Amanda Browne đã qua đời vào đêm qua. Amanda và gia đình đã dành sự chăm sóc chu đáo và tốt đẹp nhất cho cha cô. Đó sẽ là một mất mát đau buồn cho tất cả họ. Lạy Chúa, xin ban sự yên nghỉ đời đời cho ông, và xin cho ánh sáng vĩnh viễn chiếu trên ông. Xin cho ông được yên nghỉ. Amen

TIN GIA ĐÌNH

Gia đình của Aaliyah Barone (5C) đã nhận được một số tin buồn gần đây. Em gái của Aaliyah là Amelia được chẩn đoán mắc Bệnh bạch cầu Lymphoblastic cấp tính. Em ấy đã bắt đầu hóa trị và sẽ trải qua một tháng căng thẳng với thuốc men, phẫu thuật và kiểm tra sức khỏe. Ở giai đoạn này, em ấy đang đáp ứng tốt với điều trị. Amelia và gia đình còn cả một chặng đường dài phía trước nhưng quyết tâm vượt qua điều này. Với tư cách là một cộng đồng trường học, chúng tôi gửi những quan tâm và lời cầu nguyện của mình đến Amelia, Aaliyah và gia đình. Chúng tôi cầu xin Thánh Bernadette ban quyền năng chữa lành của Chúa và sức mạnh cho gia đình. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho những người đang chăm sóc cho Amelia.

MÃ QR

Hiện trường học có **MÃ QR** dành cho khách đăng nhập vào trường bằng Ứng dụng Service Victoria. Hãy đảm bảo rằng quý vị đăng nhập bằng **MÃ QR** khi quý vị đến viếng trường.

HỘI NGHỊ NHÂN VIÊN

Do việc đóng cửa, hội nghị nhân viên đã bị hoãn lại và bây giờ sẽ được tổ chức vào một ngày sau này.

BÍ TÍCH THÁNH THỂ - LỚP 4 VÀ 5

Do việc đóng cửa, việc cử hành Bí tích Thánh Thể Lần đầu phải bị hoãn lại. Tin tức cho ngày này vẫn chưa được thiết lập. Xin tiếp tục cầu nguyện cho các em Lớp 4 và 5 đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích này. Chúng tôi cầu xin phước lành của Thiên Chúa trên những trẻ em này, gia đình và giáo viên của các em khi các em chuẩn bị được chào đón đến Bàn của Chúa.

TẬP HỢP TOÀN TRƯỜNG

Một tập họp chỉnh sửa sẽ được đăng trên Seesaw vào chiều thứ Tư.

NGÀY LỄ SINH NHẬT NỮ HOÀNG - NGHỈ HỌC

Xin nhắc lại **THỨ HAI 14 THÁNG SÁU** là ngày nghỉ lễ và sẽ không có học vào ngày này - từ xa hoặc tại chỗ.

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG

Đây là một số ngày quan trọng cho Học Kỳ 2:

Thứ Hai 14 tháng Sáu
Thứ Sáu 18 tháng Sáu
Thứ hai 21
Thứ Năm 24 tháng Sáu
Thứ Sáu 25 tháng Sáu

Nghỉ Lễ Sinh nhật Nữ Hoàng - NGHỈ HỌC
Họp Phụ huynh Họp Tác lúc 2:30pm
Báo cáo Học Kỳ Bán Niên 1 gửi về nhà
Trò chuyện Học tập - TRƯỜNG HỌC theo giờ hẹn
Học Kỳ 2 kết thúc lúc 1:00pm

Hãy bảo trọng và giữ an toàn,

Brendan
Hiệu Trưởng

- THIÊN CHÚA YÊU CHÚNG TA - CHÚNG TA HÃY YÊU THIÊN CHÚA -



TRƯỜNG TIỂU HỌC ST BERNADETTE
SUNSHINE NORTH 9311 8872

ĐĂNG KÝ BÂY GIỜ

GHI DANH LỚP MẪU GIÁO 2022 HIỆN ĐANG ĐƯỢC MỞ.

NẾU CON QUÝ VỊ LÊN 5 TUỔI VÀO NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2022, CÁC EM ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẮT ĐẦU ĐI HỌC NĂM TỚI.

TẢI XUỐNG MẪU ĐĂNG KÝ NƠI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC LẤY MỘT MẪU ĐƠN Ở VĂN PHÒNG NHÀ TRƯỜNG.

EXPERIENCE MUSIC

Một lần nữa, Experience Music đang cung cấp chương trình của họ cho các học sinh tại trường St Bernadette. Để biết thêm thông tin và cách ghi danh, vui lòng truy cập www.experiencemusic.com.au/enrolment hoặc xem tờ rơi đi kèm.

Xin nhắc lại rằng tất cả các ngày đều hiện trên trang web của trường www.stbsunshinenth.catholic.edu.au. Vui lòng liên hệ với văn phòng nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bản tin này.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung trong bản tin, vui lòng liên hệ với tôi qua số của trường hoặc gửi email principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au.
